



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐบาลยันไม่ถอนร่างพ.ร.บ."ม.นอกระบบ"

แจงสภาสนช.รับหลักการไปแล้ว "รมว.ศธ."เมินเคลื่อนไหวร่างกม.



ให้กำลังใจ-ประชาชนที่เดินผ่านไปมาเข้ามาให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มให้กับนายภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มัน และนายอริวัฒน์ บุญชาติ สองนักศึกษาที่นั่งอดข้าวประท้วงการนำมหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบราชการ ที่บริเวณกำแพงสวนสัตว์ดุสิต ฟังตรงข้ามอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่กำแพงสวนสัตว์ดุสิต ฟังตรงข้ามอาคารรัฐสภานายภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มัน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และนายอริวัฒน์ บุญชาตินักศึกษาชั้นปี 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ยังคงนั่งอดข้าวประท้วงการนำมหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบราชการต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยรอบตัวมีซูปไก่สกัด นมกล่อง น้ำเต้าหู้ นมถั่วเหลือง น้ำผึ้ง น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลังที่เพื่อนนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนที่สัญจรไปมาจัดหามาให้ส่วนหนึ่ง และบรรยากาศตลอดทั้งวันมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ททยอยเดินทางมาให้กำลังใจหลายคน โดยที่บางช่วงเวลานายภาคิไนย์หยิบพึมพำสนช.ขึ้นดมพร้อมยอมรับว่าหิวข้าว

นายภาคิไนย์กล่าวว่า ได้รับกำลังใจจากสมาชิก สนช. นิสิตนักศึกษาทั้งที่ร่วมและต่างสถาบัน ตลอดจนประชาชนที่ผ่านไปมา ทำให้เกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อไป โดยจะนั่งอดข้าวประท้วงไปจนกว่ารัฐบาลจะเป็นฝ่ายถอย หากตนล้มก็จะมีคนอื่นมานั่งอดข้าวต่อ แต่คาดว่าตนคงอดข้าวไปได้อีกนาน เพราะได้กำลังใจมาก แม้ว่าในตอนกลางดึกจะมีคนขับซึ่รถจักรยานยนต์และรถกระบะวนไปมาพร้อมตะโกนว่า "คัดค้านอะไรนักหนา เป็นนักศึกษาทำไมไม่ไปเรียนหนังสือ"

นายอริวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังสู้ได้ โดยระหว่างวันจะนั่งสมาธิ อ่านหนังสือ และทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตนอยากให้รัฐบาลถอย จะได้

ทานข้าวเสียที ที่กลุ่มตนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทำเพื่อส่วนรวม เพราะไม่อยากให้รัฐบาลนำมหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบราชการ ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเล่าเรียนสูงขึ้น กลายเป็นภาระกับผู้ปกครองและนักศึกษาที่ยากจน ทั้งนี้ ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเรียนรู้ว่าผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่มีความจริงใจกับนักศึกษา เพราะระยะทางไกลแค่นี้แต่ไม่เคยเดินมาพูดคุยกับพวกตนเลย

ด้านนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวถึงกรณีนายวัลลภ ตังคณานฤกษ์ สมาชิก สนช.ระบุว่า มีสมาชิก สนช.จำนวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวคัดค้านและพร้อมที่จะคว่ำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังพิจารณาใน สนช.ว่าที่ผ่านมามากคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ทำตามมติทุกประการ โดยไปจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัย เช่น ร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยที่ขอทำคู่ขนาน ทาง กมธ.ก็จะพิจารณาในมาตราที่ไม่มีปัญหาไปก่อน ส่วนมาตราใดมีปัญหาให้แขวนไว้ก่อน พร้อมกันนั้นจะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย และหลังจากที่ กมธ.ได้พิจารณาจนพอใจแล้วจึงจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป ส่วนที่จะมีสมาชิก สนช.บางกลุ่มจะคว่ำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น ก็เป็น

เรื่องของ สนช. หากสภา สนช.ไม่รับ ร่าง พ.ร.บ.ก็ตกไป ก็ถือว่าจบ และก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพราะถือว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.ของสนช.ไปแล้ว ซึ่งหากร่าง พ.ร.บ.ต้องตกไป รัฐบาลก็จะไม่เสนอซ้ำอีก เพราะอยู่แค่ปีเดียว สำหรับกรณีที่มีการอดข้าวประท้วงเรียกร้องให้ถอนร่างพ.ร.บ.ออกจากสภา สนช.นั้น ทำไม่ได้ เพราะสภา สนช.ได้รับหลักการไปแล้ว

หน้า 26